



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๐๓๑๑

ข่าวจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ประจำวันเสาร์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๓๓ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## สภามหา'ลัย มศว ยังไม่อนุมัติหลักสูตรแพทยนานาชาติ

สภามหา'ลัย มศว ยังไม่อนุมัติหลักสูตรแพทยนานาชาติ ย้ำชัดปี 2553 เปิดไม่ทัน อธิการฯให้ข่าวได้คนเดียว กังวลความสับสน วุ่นวาย เข้าใจผิด ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 2 เม.ย.2553 ว่ามีหลายวาระที่สำคัญ ซึ่งวาระการเปิดหลักสูตรแพทยนานาชาตินั้นเป็นเพียงแค่วาระหารือของสภามหาวิทยาลัยเท่านั้น ซึ่งข้อสรุปในที่ประชุมพูดชัดเจนว่าในปีการศึกษา2553 มศว ไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยนานาชาติได้ทัน และยังมีภาระระบุว่าควรจะมีการพิจารณาหลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษและนานาชาติให้รอบคอบในแต่ละบริบท ซึ่งการที่คณะแพทยจะเปิดหลักสูตรนานาชาตินั้นถือเป็นเรื่องใหม่ต้องใช้เวลา แม้แต่ความคิดเห็นของแพทยสภาก็อนุมัติให้เปิดได้เพียงแค่หลักสูตรภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่งเราก็เคารพในมติของแพทยสภา หากแต่ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันนี้ได้เสนอว่าจะนำเรื่องสภาวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นสภาวิชาชีพแพทย พยาบาล เภสัช หรืออื่นๆ ควรจะได้ทำงานเคียงคู่และรับฟังพร้อมทั้งให้เกียรติสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งด้วย บทบาทของสภาวิชาชีพต่างๆ ควรจะได้เข้าใจการทำงานของสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง และผู้ที่นำหลักสูตรต่างๆ ไปนำเสนอต่อสภาวิชาชีพก่อนที่จะฟังมติของสภามหาวิทยาลัยนั้นก็ถือว่าไม่ได้ให้เกียรติสถาบัน มารยาททางวิชาการเขาไม่ทำกัน "ในขณะนี้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติว่าการให้ข่าวสื่อมวลชนในเรื่องหลักสูตรแพทยนานาชาตินั้น ต้องให้อธิการบดีเป็นผู้ให้ข่าวหรือเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีเป็นคนให้ข่าว และต้องเป็นผลการประชุมจากมติของสภามหาวิทยาลัยเท่านั้นเพื่อกันความสับสนและการเข้าใจผิด โดยเฉพาะสังคมจะมีความเข้าใจผิดอย่างมากถ้ามีการเสนอข่าวในเรื่องหลักสูตรแพทยนานาชาติโดยให้คนหลายคนพูด การพูดโดยบิดเบือนข้อเท็จจริง การพูดโดยลดทอนข้อเท็จจริงหรือเลือกพูดในบางประเด็นจะทำให้สังคมเข้าใจผิด อย่าลืมว่าเราเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาลจะทำอะไรต้องมองภาพรวมและผลประโยชน์ของประเทศชาติและส่วนรวมเป็นหลัก อีกทั้งจุดยืน

ของมศวก็คือมหาวิทยาลัยติดดิน ทั้งนี้ในที่ประชุมยังมีเสนอว่าเราอาจจะทดลองทำการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษในคณะแพทยศาสตร์และอาจจะเลือกนิสิตที่สมัครใจสัก 20 คนมาทดลองเรียนในหลักสูตรนี้ก่อน ส่วนค่าทำเนียบการศึกษานั้นเราก็ยังเก็บเท่าเดิม ถือเป็นการทดลองนำร่องไปก่อน แต่อย่างไรก็ตามต้องพูดคุยกับบรรดาอาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์ก่อนว่าเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร หากเราสามารถทำได้ก็ถึงจะเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการต่อไป ส่วนผู้ปกครองที่มีความประสงค์อยากให้ลูกได้เรียนในหลักสูตรนี้ ต้องขอย้ำว่าให้รอไปก่อน เพราะมศวต้องดูความเหมาะสมและเมื่อจะเปิดหลักสูตรอะไรนั้นต้องดูความพร้อมและประชาคมส่วนใหญ่เป็นหลัก ดูส่วนได้ส่วนเสียก่อนที่จะเปิด เราไม่ได้หลังเพียงแค่ว่ารายได้ หากแต่มีรายละเอียดที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างมาก หากเปิดไปแล้วไม่พร้อมหรือทำไม่ได้ไม่เท่าที่ควร ส่วนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนั้นเราไม่ได้ทำความร่วมมือในหลักสูตรแพทยนานาชาติ แต่เราได้ทำความร่วมมือทางวิชาการเพียงแค่นั้น”

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย รำพึง Rewriter : ชาติชาย รำพึง

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>